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รายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

 

 
สมัยสามัญที ่๒/๒๕๖๑  ครัง้ที่ ๑ 

ประจ าป ี๒๕๖๑ 

วันอังคาร  ที่ ๑๕  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เรื่อง อนุมัติพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหยวกให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา 

เรื่อง ข้อบัญญัติต าบล การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรื่อง โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

 
 

ณ ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลกวางโจน 

อ าเภอภูเขยีว  จังหวัดชัยภูม ิ
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
สมัยสามัญ สมัย 2/2561  ครั้งที่  1 

เมื่อวันที่  15  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

……………………....................………….. 
ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ ประธานสภา ฯ ธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

๒ นายทศพร  แผ่นทอง รองประธาน ฯ ทศพร  แผน่ทอง 

๓ นางไพวรรณ์  กองเพชร ส. อบต.หมูท่ี่ 1 ไพวรรณ์  กองเพชร 

๔ นายเจรญิ   กองศรี ส. อบต.หมูท่ี่ 1 เจริญ   กองศรี 

๕ นางสายพิน  แสนตระกูล ส. อบต.หมูท่ี่ 2 สายพิน  แสนตระกูล 

๖ นายประจญ  รอดแก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ 2 ประจญ  รอดแก้ว 

๗ นายพรมดี  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 3 พรมดี  วันทาเขียว 

๘ นายสุระชัย  โสใหญ่ ส. อบต.หมูท่ี่ 3 สุระชัย  โสใหญ่ 

๙ นายแสงจันทร์  แก้วมูลมุข ส. อบต.หมูท่ี่ 4 แสงจันทร์  แก้วมูลมุข 

๑๐ นางทองม้วน  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 4 ทองมว้น  กันหาเขียว 

๑๑ นายวรวุฒิ  โครตภูเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 5 วรวุฒิ  โครตภูเขียว 

๑๒ นายสมบูรณ์  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ 5 สมบูรณ์  เกิดมงคล 

๑๓ นายสงกรานต์  ธารารักษ์ ส. อบต.หมูท่ี่ 6 สงกรานต์  ธารารักษ์ 

๑๔ นายสมพิศ  ผมเวียง ส. อบต.หมูท่ี่ 6 สมพิศ  ผมเวียง 

๑๕ นายบุญปัน มามีสุข ส. อบต.หมูท่ี่ 7 บุญปัน มามีสุข 

๑๖ นายสมัย  พลธานี ส. อบต.หมูท่ี่ 7 สมัย  พลธานี 

๑๗ นายบุญยัง  โพธิ์พรหม ส. อบต.หมูท่ี่ 8 บุญยัง  โพธิ์พรหม 

๑๘ น.ส.นันทนา  ดาวชว่ย ส. อบต.หมูท่ี่ 8 นันทนา  ดาวช่วย 

๑๙ นายสมุด  ภิรมย์ญาณ ส. อบต.หมูท่ี่ 9 สมุด  ภิรมย์ญาณ 

๒๐ นายโสภญิ  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 9 โสภญิ  กันหาเขียว 

๒๑ นายสมาน  น้อยปัญญา ส. อบต.หมูท่ี่ 10 สมาน  นอ้ยปัญญา 

๒๒ นายประยูร  บุสธรรม ส. อบต.หมู่ที่ 10 ประยูร  บุสธรรม 

๒๓ นางฐิตพิร   แก้วพูล ส. อบต.หมูท่ี่ 11 ฐิติพร   แก้วพูล 

๒๔ นางกานดา  บุญค าภา ส. อบต.หมูท่ี่ 11 กานดา  บุญค าภา 

๒๕ นายสียา  มแีก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ 12 สียา  มีแก้ว 

๒๖ นายทองด ี ประสานเชื้อ ส. อบต.หมูท่ี่ 12 ทองด ี ประสานเชือ้ 
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ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๒๗ นายประยงค์  ประชามอญ ส. อบต.หมูท่ี ่13 ประยงค์  ประชามอญ 

๒๘ นายณเรศน์  ถารี ส. อบต.หมูท่ี่ 14 ณเรศน์  ถารี 

๒๙ นายส าเรียง  เชือ้อ่อน ส. อบต.หมูท่ี่ 14 ส าเรียง  เชือ้อ่อน 

๓๐ นายศุภชัย  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 15 ศุภชัย  วันทาเขียว 

๓๑ นางเมตร  นิลบรรพต ส. อบต.หมูท่ี่ 15 เมตร  นิลบรรพต 

๓๒ นายจิระ  ดาโสม ส. อบต.หมูท่ี่ 16 จริะ  ดาโสม 

๓๓ นายพินจิ  อุปมัย ส. อบต.หมูท่ี ่16 พินจิ  อุปมัย 

๓๔ นายสุเวช  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ 17 สุเวช  เกิดมงคล 

๓๕ นายบุญเพ็ง  เจรญิบุญ ส. อบต.หมูท่ี่ 18 บุญเพ็ง  เจิรญบุญ 

๓๖ นายสัมฤทธิ์  รัตนประทุม ส. อบต.หมูท่ี ่18 สัมฤทธิ์  รัตนประทุม 

๓๗ นางสาวริญญารัตน ์ ศรีรุ่งเรอืง เลขานุการสภาฯ ริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง 
 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ -   
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นางพูมใจ  ประทุมค า นายก อบต.กวางโจน พูมใจ  ประทุมค า 

๒ นายสมบัติ  หมูเ่มือง รองนายก  อบต. สมบัติ  หมู่เมอืง 

๓ นายประเวช  วันทาเขียว รองนายก  อบต. ประเวช  วันทาเขียว 

๔ นายเสถียร  ทาสี เลขานุการ นายก อบต. เสถียร  ทาสี 

5 นางสาวกรรณกิาร์  ดเิรกโภค รองปลัด อบต. กรรณิการ ์ ดเิรกโภค 

6 นายโกสินทร์  บุตะเขียว ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ โกสินทร์  บุตะเขียว 

7 นางสาวล าไพ ทีดนิด า หัวหน้าส านักปลัด ล าไพ ทีดินด า 

8 นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 

๙ นายประเทือง  ช้างพินิจ เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า ประเทือง  ช้างพินิจ 

๑๐ นางสาวดวงสุดา  มุขสาร เจ้าหน้าที่ อช.ภูแลนคา ดวงสุดา  มุขสาร 

๑๑ น.ส.อัจฉราภรณ์ มณเีรืองโรจน์ เจ้าหน้าที่ อช.ภูแลนคา อัจฉราภรณ์ มณีเรอืงโรจน์ 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑๒ นายนิกร  มาละ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ฯ นิกร  มาละ 

๑๓ นางนอ้มนรศิรา  หมู่โสภณ ผูอ้ านวยการกองคลัง น้อมนรศิรา  หมู่โสภณ 

    
 

เริ่มประชุม   เวลา 09.00 น. 

-เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  มาพร้อมกันแล้วและครบองค์ประชุมพร้อมทั้ง

ได้เวลาก าหนดการ  นางสาวริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรอืง 

เลขานุการสภาฯ ให้ใหส้ัญญาณเรียกสมาชิกสภา ฯ เข้า

หอ้งประชุมพร้อมทั้งกล่าวเชิญ  นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จุดธูป

เทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ท าหน้าที่ประธานในที่

ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์     

ประธานสภา อบต.กวางโจน                -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561  ครั้งที่ 1  

วันที่  15 พฤษภาคม  2561  มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบ จ านวน 2 เรื่อง คอื 

1. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ทั้งสองท่าน คอื 

นายสมัย พลธานี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 และ

นายบุญปัน  มามีสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

2. เรื่องงานประเพณีบุญบั้งไฟแสน ต าบลกวาง ณ วัด

เฝือแฝง  ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 

นายธีระศักดิ์ ภิญโญยงค์     

ประธานสภา อบต.    -ประธานสภา อบต.กวางโจน ตามส าเนารายงาน

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/๒๕๖๑ ครั้งที่ 2 เมื่อ 
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วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน 

ขอให้ตรวจสอบข้อความในรายงานการประชุมว่าข้อความ

ถูกต้องหรอืไม่เพื่อจะได้แก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้อง

ต่อไป  ขอให้แก้ไขข้อความในหนา้ที่ 15 ข้อ 15  ตรง

ข้อความนานายประยูร รวมธรรม แก้ไขเป็น วัดศิริธรรม

บ้านหนองกุง  
 

นายเจรญิ  กองศรี       

ส.อบต.หมู่ที่ 1  -ให้ทีป่ระชุมช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข ข้อความ

ที่ตกหล่นหรอืหรอืข้อความไม่ถูกต้องไปทีละหนา้   
 

นายสมัย  พลธานี      

ส.อบต.หมู่ที่ 7  -ขอให้แก้ไขข้อความในหน้าที่ 3  บรรทัดที่ 9 นับ

จากท้ายกระดาษ ตัดข้อความบริหารส่วนต าบลกวางโจน

ออก ครับ ในหน้าที่ 4  ตรงบรรทัดที่ 2 และบรรทัดที่ 8  

จากท้ายกระดาษ  เพื่อข้อความเรียนประสภา  เป็น

ประธานสภา ส าหรับหน้าที่ 5  ตรงขอ้ความ ข้อ 3 เซปัค

ตะกร้อชาย เป็นรองชนะเลิศอันดับ 2 
 

นายศุภชัย  วันทาเขียว     

ส.อบต.หมู่ที่  15   -ขอให้แก้ไชจอ้ความ หน้า 15  ข้อ  14 ตรง

ข้อความนายประยูร รวมธรรม เป็น นายประยูร บุษธรรม  
 

นายเจรญิ  กองศรี       

ส.อบต.หมู่ที่ 1  -ข้อให้แก้ไขข้อความ ในหน้าที่ 22  บรรทัดที่ 13  

นับจากด้านบนกระดาษ แก้ไขข้อความ เดือนรอ้น เป็น

เดือดร้อน ครับ และอยากสอบถาม หน้าที่ 21 โครงการที่ 

30  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 

13, 14, 11, และหมูท่ี่ 1 

ในรายละเอียดของโครงการ ของหมู่ที่ 11 ค าว่าลึกโดย

เฉลี่ย นั้นถูกต้องหรอืไม่ 
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นายสมบัติ  หมู่เมอืง      

รองนายก อบต.กวางโจน  - จากการสอบถามผู้อ านวยการกองช่าง 

       และตรวจสอบจากรายละเอียด แบบ ปร.4 และ ปร.5   

นั้นถูกต้องแล้วครับ 
 

นายธีระศักดิ์  ภิญโญยงค์     

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านจะแก้ไขข้อความอีกหรอืไม่..ถ้าไม่มี 

จงึขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสมัย 

สามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 14  

กุมภาพันธ์ 2561 โปรดยกมอื 
 

ที่ประชุม     - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์ - 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์       

ประธานสภาฯ  -ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม นายเจริญ

กองศร ีสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ 1 ได้เสนอกระทู้ถาม  

เข้าวาระการประชุมในครั้งนี้ ขอเชิญนายเจริญ กองศรี 

เสนอกระทู้ถามต่อไป  
 

นายเจรญิ  กองศรี      

ส.อบต.หมู่ที่ ๑   เรื่องกระทู้จะสอบถามผู้บริหาร อบต.กวางโจน 

ดังนี้  สอบถามเรื่องงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง ๕ X ๑๙๐ ตามแบบ ปร.๔, ปร. ๕ ประมาณการตาม

แบบ ปร. ๔  หมูท่ี่ ๑๑ - หมูท่ี่ ๔ งบทุนส ารองสะสมปี  ๖๐ 

จ านวน  ๔๘๕,๐๐๐ บาท  

๑. ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

แล้วหรอืยัง พื้นที่ก่อสร้างหมู่ไหน  

๒.ถ้าไม่ด าเนินก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจะ 

ก่อสร้าง จะมีวิถีแก้ไขปัญหาอย่างไร  

๓.งบประมาณก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กงบทน

ส ารองสะสมปี ๖๐ มีมตเิห็นชอบผ่านสภา ฯ และอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
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นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์       

ประธานสภาฯ  - ในระเบียบวาระที่ 3 เรือ่งกระทู้ถาม เชิญท่าน

นายกอบต.กวางโจน ได้ตอบข้อกระทู้ถามด้วยครับ 
  

นางพูมใจ  ประทุมค า      

นายก อบต.กวางโจน  - ชี้แจงตามที่ นายเจรญิ  กองศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 

ได้สง่กระทู้ถามนั้น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้าง ๕ X ๑๙๐ ตามแบบ ปร.๔,ปร. ๕ ประมาณ

การตามแบบ ปร. ๔  หมูท่ี่ ๑๑ - หมูท่ี่ ๔ นั้นเป็นโครงการ

ที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

นั้นได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรยีบร้อยแลว้ 
 

นายเจรญิ  กองศรี      

ส.อบต.หมู่ที่ ๑   - สอบถามว่าเมื่อด าเนินการก่อสร้างเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ ผมไม่เห็นมปี้ายโครงการที่บอกรายระเอียด

ว่า ผู้รับจ้างใดเป็นผู้ท า เงนิงบประมาณเท่าใด 
 

นางพูมใจ   ประทุมค า      

นายก อบต.      - เรียนว่าทุกโครงการมปี้ายโครงการครบถ้วน 

       ซึ่งดิฉันขับรถผ่านก็เห็นป้าย และเพื่อเป็นยืนยันจะ 

ขอให้ทางเจ้าหน้าที่กองช่างได้ออกไปถ่ายรูปป้ายโครงการ

ดังกล่าวเพื่อแจง้ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามได้รับทราบต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 

นายธีระศักดิ์  ภญิโญยงค์     

ประธานสภา อบต.กวางโจน  - ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ทาง

ผูบ้ริหารและท่านสมาชิกมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ 

หรอืไม่ 

นายเจรญิ   กองศรี      

ส.อบต.หมูที่ 1  - เรื่องที่แจง้เพื่อทราบ จ านวน 1 เรื่อง เมื่อต้นปี 

2561 ดว้ยคณะกรกรมการและประชาชน 3 หมูบ่้าน ได้ 
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ร่วมกันประชุมและมีมติเห็นชอบที่จะพัฒนาปรับปรุงภูมิ

ทัศนห์นองฉิม เป็นแหล่งท่องเที่ยวและออกก าลังกายใน

ชุมชน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี เป็นนโยบายของรับ

บาล นโยบายของจังหวัด คณะกรรมการและประชาชนจงึ

เสนอใหม้ีโครงการพัฒนาหนองฉิม เป็นโครงการแรกใน

พืน้ที่สาธารณะหนองฉิม เนื้อที่ ประมาณ 1 ไร่ 21 ตาราง

วา โดยมีจุดเริ่มจงึได้มีผูม้ีจิตศรัทธาบริจาคทุน ดังนี้ 

  1.ก่อสร้างศาลาพักผอ่น จ านวน 2 หลัง เป็นเงิน

จ านวน 220,000 บาท 

  2.ปรับพืน้ที่ ขุดหลุมเพื่อเตรียมปลุกต้นไม ้จ านวน  

75 หลุม 

  -จัดหาต้นไม ้เคลื่อนย้ายต้นไม้จากผู้บริจาค 

จ านวน 75 ต้น 

  - จัดหาดิน ปุ๋ย และบ ารุงรักษาระยะแรก 

  - ด าเนินการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ รวม 75 ต้น 

  - และอื่นๆ 

 รวมรายจ่ายโครงการเป็นเงิน 100,000 บาท 

 รวมรายจ่าย 2 โครงการ เป็นเงิน 320,000 บาท 

 สิ่งที่ผมจะฝากจากคณะกรรมการหมู่บ้าน คือ ขอให ้

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนได้รับบริหารจัดการต่อ

ในเรื่องของการดูแลรักษาต้นไม้ การขยายพืน้ที่ปลูก 

 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 
 

 ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

   ๑.เรื่อง การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์  

ประธานสภา ฯ      -เชญิปลัด อบต.ชีแ้จงรายละเอียด 
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นางสาวริญญารัตน์   ศรีรุ่งเรือง    

ปลัด อบต.กวางโจน  - ส าหรับระเบียบของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นั้นได้มกีารเปลี่ยนแปลงใหม ่ตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท  

0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง 

ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริหารท้ อ งถิ่ น เสนอต่อสภาท้ อ งถิ่ น  และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล การ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็ น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง

ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”   

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็น 

เครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสทิธิภาพของ

โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่การติดตาม หมายถึง 

กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ขอ้มูล

ป้อนกลับ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการปัญหาที่ ก าลัง 

เผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง

ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมาย

หลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรอืได้รับน้อยกว่าที่

ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ 
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ด าเนนิงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ

ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรอืระหว่างหน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

-ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ใช้การ

ติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ตอ่การบริหารงานได้

หลายแนวทาง ดังนี้ 

๑.  จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน สามารถพิจารณาจากการตดิตามและ

ประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะ

ปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชนหรอืไม่ 

๒.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หนว่ยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ 

งานของสว่นต่าง ๆ วา่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชีว้ัดที่

ผูบ้ริหารก าหนดไว้หรือไม่ 

-จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒. เพือ่ให้การติดตามและประเมินผลบรรลุ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จรงิของประชาชนใน 

พืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน และแก้ไขได้ตรง

กับปัญหาที่เกิดขึน้ 

    ๔. เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผูบ้ริหารในการจัดท า  

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ตอ่ไป 

-วิธีการติดตามและประเมินผล  

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผล

ลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
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-การติดตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี   

เป็นการตรวจสอบในระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ได้ หรือไม่ เพื่อให้

บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การ

บรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิตามผล

การด าเนินงาน ได้แก่  แบบติดตามผลการด าเนนิงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ซึ่งประกอบไปด้วย  

การตดิตามการด าเนินงานของโครงการ และการ

เปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ  

การตดิตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานการ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นการตรวจสอบผลที่

เกิดขึ้นจริง  เมื่อด าเนินโครงการแลว้เสร็จเปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้  โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการ

ประเมินผล   ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่

เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ  องค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน  ในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่ 

เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร ์ และการ

เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  
 

นางพูมใจ   ประทุมค า      

นายก อบต.กวางโจน  -เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงได้จัดท ารายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี

งบประมาณ 2561 รอบเดือน เมษายน 2561 (ระหว่าง 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2561) 

ตามเอกสารที่ส่งให้ท่านสมาชิกทุกหมู่ทราบแล้ว ในรูปเล่ม

รายงาน ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้   

ส่วนที่ 1 บทน า 

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร ์วิสัยทัศน ์พันธกิจ  

จุดมุง่หมาย และแนวทาง 
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ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา

ตามแบบตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 4 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา

ตามแบบ 1-3/1 และการติดตามและประเมินคุณภาพ

แผนพัฒนา 

        ส่วนที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลการ 

ด าเนนิงาน 

        ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 

ส่วนที่ 7 สรุปรายงานผลการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา(รอบเดือนเมษายน) ระหว่างเดือน

ตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561  

รายละเอียดตามรายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

(เอกสารรายงานที่แนบในวาระการประชุม) 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์     

ประธานสภา ฯ   - ขอพักการประชุม ประมาณ 15 นาที  
 

นายทศพร  แผ่นทอง       

รองประธานสภา อบต.กวางโจน  - ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติหนา้ที่ประธานสภาฯ 

เนือ่งจากท่านติดภารกิจเร่งด่วน ตามที่ท่านนายก อบต.

กวางโจน  ได้รายงานข้อมูลผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือน

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง

เดือนมนีาคม  ๒๕๖๑)ไตรมาส  ๑-๒ เรียบร้อยแลว้ มี

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อชักถามก็สามารถสอบถามหรอื

เสนอแนะ   ถ้าไม่มขีอมตจิากสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน เพื่อรับทราบ 

มตทิี่ประชุม  -มตปิระชุมสภา รับทราบ 
   

๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๑. เรื่อง อนุมัติพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติป่าภูหยวกให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา 
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นายทศพร  แผ่นทอง      

รองประธานสภาฯ     

       - เรื่องพิจารณาอนุมัตพิืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติป่าภู 

หยวกให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ 

เกี่ยวข้อง คือท่านประเทือง  ช้างพินิจ ต าแหน่งเจา้พนักงาน

พิทักษ์ป่า พรอ้มเจ้าหน้าที่ ได้แนะน าตัวและชีแ้จงรายละเอียด 

ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนได้ทราบข้อมูลต่อไป 
 

นายประเทือง  ช้างพินิจ 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า ฯ    - ผมนายประเทือง ช้างพินิจ ต าแหน่ง เจ้า

พนักงานพิทักษ์ป่า พร้อมด้วยเจา้หน้าที่ อีก 2 ท่าน ด้วย

อุทยานแหง่ชาติภูแลนคา  จังหวัดชัยภูมทิี่ยังคงมีสภาป่าที่

อุดมสมบูรณ์เพื่อผนวกเข้าเป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา

เพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันพื้นที่ป่าต้นน้ าล า

ธาร  และทรัพยากร ธรรมชาติที่มอียู่ มิไหถู้กบุกรุกท าลาย

และบางแห่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ที่ส าคัญได้ ทางอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ได้จัด

เจ้าหน้าที่ส ารวจพื้นที่ทั้งหมดแล้ว  ซึ่งปรากฏว่าในเขตป่า

สงวนแห่งชาติป่าภูหยวกอยู่ในท้องที่ต าบลกวางโจน  

ต าบลธาตุทอง ต าบลผักปัง ต าบลหนองตูม และต าบล

โอโล  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ประมาณ 

26,250.56 ไร่ และจากการส ารวจพื้นที่ ปรากฏว่าในเขต

ป่าสงวนแหง่ชาติภูหยวกอยู่ในท้องที่ต าบลกวางโจน มีพื้นที่ 

2,312.14 ไร่ เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ด าเนินการตาม

ภารกิจหนา้ที่ในการพิจารณา ขอผนวกพืน้ที่ป่าสงวน

แหง่ชาติป่าภูหยวกให้เป็นอุทยานแหง่ชาติภูแลนคาเพิ่มเติม  

ตอ้งขอมตทิี่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน

และให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย 
 

นายส าเรียง  เชือ้อ่อน 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  -เรื่องอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นเรื่องที่ดี เพื่อ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ในความคิดเห็นส่วนตัว กลัว

ว่าเป็นการเปลี่ยนวิถีของประชาชนในเขตพื้นที่ เนื่องจาก

ประชาชนในพื้นที่เคยได้เข้าเก็บหา หน่อไม้ ผักหวาน และ

เห็ดตามฤดูการเพื่อน ามาบริโภคและเป็นรายได้เสริมจาก
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การท าการเกษตร ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ทางอุทยานได้มีการ

ประชุมให้กับประชาชนได้ทราบตรงกันเพื่อไม่ไห้เกิดปัญหา 

ในอนาคตต่อไป 
 

นายประเทือง  ช้างพินจิ      

เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า  -ในทางกฎหมายพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหยวก

นี้  ก็ ไม่สามารถเข้าไปเก็บของป่าได้ซึ่ งทางต าบลก็มี

ระยะเวลาในการเปิดหรอืปิดป่าก็ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไป 

ตาม เดิ ม  ซึ่ งการผนวกพื้ นที่ ป่ าฯ ในส่ วนที่ มี ก ารท า

การเกษตรอยู่ก็จะไม่ได้ผนวกให้เป็นอุทยานแต่อย่างใด 

เพื่อชีแ้จงให้ทุกท่านเข้าใจตรงกัน 
 

นายทศพร  แผ่นทอง      

รองประธานสภาฯ  - เรื่องพิจารณาอนุมัติพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภู

หยวก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา โดยมีเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ภูแลนคา ขอให้ทาง

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนได้มีการลงมติ

เห็นชอบหรือไม่ที่จะผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น

อุทยานแห่งชาติภูแลนคาเพิ่มเติมหรือไม่ ท่านสมาชิกท่าน

อื่นมีเรื่องที่จะสอบถามอีกหรือไม่.........  ถ้าไม่มีผมจะขอ

มติที่ประชุมในการขอความเห็นชอบจะผนวกพื้นที่ป่าสงวน

แหง่ชาติใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคาเพิ่มเติมหรือไม่ 

 ก่อนลงมตทิี่ประชุมขอตรวจสอบว่ามีจ านวนสมาชิกที่อยู่ใน

ที่ประชุม ณ เวลานี ้จ านวน กี่ท่าน 
 

นางสาวริญญารัตน ์ ศรีรุ่งเรอืง     

เลขานุการสภา อบต.  - ขณะนีม้ีสมาชิกอยู่ จ านวน 33 ท่าน ซึ่งเกินกึ่ง

หนึ่งของจ านวนสมาชิกสภา อบต. 
 

นายทศพร  แผ่นทอง      

รองประธานสภาฯ  - ถ้าครบองค์ประชุม จะขอมตทิี่ประชุมเห็นชอบ

หรอืไม่ที่จะผนวกพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติใหเ้ป็นอุทยาน

แหง่ชาติภูแลนคาเพิ่มเติมหรอืไม่ 
 

ที่ประชุม     - ทีป่ระชุมมมีติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

       เห็นชอบ  จ านวน     - คน 

       ไม่เห็นชอบ   จ านวน    32      คน 

       งดออกเสียง  จ านวน         1   คน 
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นายทศพร  แผ่นทอง      

รองประธานสภาฯ  - ส าหรับการพิจารณาเรื่องต่อไป คอืเรื่อง 

ข้อบัญญัติต าบล การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย 

สัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยขอ้บังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่น 

ตองพิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุม  สภาทองถิ่น 

จะอนุมัติ ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ ได ในการ

พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิก

สภาทองถิ่นจ านวน ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจ านวนผู

ที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชุมสภาทอง

ถิ่นอนุมัติ  ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การ

พิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรม

การ แปรญั ตติ เต็มสภาโดยใหประธานที่ประชุมเป็น

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

      - ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผูบริหารทอง

ถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม

ของจ านวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่

ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติ  ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

แลว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาทองถิ่น

เป็นกรรมการ แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม

เปนประธานคณะกรรมการแปรญั ตติ  เพื่ อขอความ

เห็นชอบจากสภา อบต.กวางโจน ซึ่งการพิจารณาดังกล่าว

จะต้องมีการพิจารณาเป็นสามวาระ คือ วาระที่  1 รับ

หลักการ วาระที่ 2 แปรญัตติ วาระที่ 3  การลงมติ 
 

นางพูมใจ  ประทุมค า      

นายก อบต.กวางโจน             - ขอเสนอใหส้ภาฯ พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
 

นายทศพร  แผ่นทอง 

รองประธานสภา อบต.      - สมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอให้เป็นอย่าง 

อื่นหรือไม่ (ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด ประสงค์จะ

เสนอให้เป็นอย่างอื่นอีก) ถ้าที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภา ฯ 

ท่านใดเสนอให้เป็น อย่างอื่น ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิก

สภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การ
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บริหารส่วนต าบลกวางโจน  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง

สัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 สาม วาระรวดเดียว

ตามที่ นางพูมใจ ประทุมค า เสนอขอใหย้กมอืขึน้ด้วยครับ 

 

ที่ประชุม       - มีสมาชิกสภา ฯ ยกมอืเห็นชอบให้พิจารณาร่าง 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 สาม

วาระรวดเดียว ด้วยจ านวนเสียง 32 เสียง จากจ านวน

สมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 33 คน  
 

มตทิี่ประชุม   – เห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน เรื่อง การควบคุมการ เลี้ยง

สัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 สามวาระรวดเดียว ด้วย

จ านวนเสียง 32 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
 

นายทศพร  แผ่นทอง      

รองประธานสภาฯ  – การพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ประธานที่ประชุม 

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะรับ

หลักการแห่งร่างขอ้บัญญัตินี้หรอืไม 
 

นางพูมใจ  ประทุมค า      

นายก อบต.กวางโจน  - ในการเสนอร่าง ข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 นัน้ 

มอบให ้ปลัด อบต.เป็นผู้ชีแ้จงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป  
 

นางสาวริญญารัตน ์  ศรีรุ่งเรือง    

ปลัด อบต.  -แจ้งระเบียบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจนเรื่อง  การควบคุมการเลีย้งหรอืปล่อย 

สัตว์  พ.ศ. 2561 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ว่าด้วยการควบคุม  

การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่ง

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
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ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่  5) พ.ศ.

2552 ประกอบมาตรา 29  แห่ งพระราชบัญญั ติ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535  ทางองค์การบริหารส่วนต าบล 

กวางโจนยังไม่ได้ด าเนินออกข้อบัญญัติในเรื่อง ประกอบ

กับการ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนได้รับเงิน

อุดหนุนส าหรับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อด าเนินการฉีดวัคซีน

ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยจัดสรรตามจ านวน

ประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของจากการ

ส ารวจของ อปท. และการออกข้อบัญญัติเรื่องการควบคุม

การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 นี้เป็นตัวชี้วัดใน

การประเมนิประสิทธิภาพขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ จึงต้องส่งร่าง ข้อบัญญัติ

ต าบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ.2561 เพื่อน าเสนอสภา อบต.กวางโจนเพื่อพิจารณา

อนุมัตติ่อไป  
 

นางพูมใจ  ประทุมค า      

นายก อบต.กวางโจน  - ตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจนเรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 

2561 โดยที่ เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน ว่าด้วยการควบคุม  การเลี้ยง

หรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 ประกอบมาตรา 

29 แห่งพระราชบัญญั ติสาธารณสุข พ .ศ. 2535 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน โดยความเห็นชอบของ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนและนายอ าเภอภู

เขียว จงึตราข้อบัญญัติไว้ ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ  1  ขอ้บัญญัตินี้  เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรอื

ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561” 
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 ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองคก์าร

บริหารส่วนต าบลกวางโจน ตั้งแตเ่มื่อได้ประกาศไว้โดย

เปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน

แล้ว  15  วัน 

 ข้อ  3  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  

หรอืค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรอื

ซึ่งขัดหรอืแย้งกับข้อบัญญัตินีใ้ห้ใชข้้อบัญญัตินี้แทน 

       ข้อ  4  ในข้อบัญญัตินี้ 

 “การเลีย้งสัตว์”  หมายความว่า การมสีัตว์ไว้ใน

ครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษาตลอดจนให้อาหาร

เป็นอาจณิ 

 “การปล่อยสัตว์”  หมายความว่า  การสละการ

ครอบครองสัตว์  หรอืปล่อยใหอ้ยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์

โดยปราศจากการควบคุม  

 “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครอง

สัตว์ด้วย 

 “สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  

กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่มกีาร

ควบคุมของเจา้ของสัตว์ 

 “ที่หรอืทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่

หรอืทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้

ประโยชน์หรอืใช้สัญจรได้ 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 ข้อ  5  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังตอ่ไปนี้ 

      (1)  สุนัข (2)  แมว (3)  โค 

      (4)  กระบือ (5)  แพะ (6)  นก 

      (7)  ไก่  (8)  สุกร (9)  สัตว์อื่นๆ 

(10)  สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า  ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 

 ข้อ  6  ห้ามท าการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ที่ต้อง

ควบคุมตามข้อ  5  ในที่หรือทางสาธารณะในเขต 

       องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนโดยเด็ดขาด 
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ความในวรรคหนึ่ง  ไม่ใชบ้ังคับแก่การเลีย้งสัตว์  ดังต่อไปนี้ 

 (1)  เพื่อการรักษาโรคเจ็บป่วยหรอืสร้างเสริม

ภูมคิุ้มกันโรคของสัตว์ 

 (2)  เพื่อกิจกรรมใด ๆ ที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน ประกาศก าหนดพื้นที่ส่วนหนึ่งสว่นใดให้

เลี้ยงโดยมีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ 

        (3)  เพื่อการย้ายถิ่นที่อยู่ของเจา้ของสัตว์ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์  เพื่อการ

กุศลหรอืจารีตประเพณีโดยได้รับอนุญาตจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  หรอืเพื่อในพระราชพิธีหรอื

พิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ 

 ข้อ  7  เพื่อประโยชน์การควบคุมการเลี้ยงหรอื

ปล่อยสัตว์ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ให้

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีอ านาจออก

ประกาศก าหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรอืปล่อยสัตว์ที่ต้อง

ควบคุมตามข้อ  5  โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังตอ่ไปนี ้

(1) ก าหนดจ านวน  ประเภท  และชนิดของสัตว์ที่ 

       เลี้ยง 

 (2)  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการ

ท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 

 (3)  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการ

ปล่อยสัตว์ตามข้อ 6 

 ข้อ  8  นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวสิัยแล้ว  

เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  

ดังตอ่ไปนี ้

 (1)  จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตาม

ความเหมาะสมแก่ประเภท และชนิดของสัตว์โดยมีขนาด

เพียงพอแก่การด ารงชีวติของสัตว์  มีแสงสว่างและการ

ระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ าและก าจัด

สิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

 (2)  รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ  

จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าไม่ปล่อยให้
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เป็นที่สะสมหมักหมม  จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูท้ี่อยู่

บริเวณใกล้เคียง 

 (3)  เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซาก

สัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกัน 

มิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค  ทั้งนี้  โดย

วิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น  ควัน  และไม่เป็นเหตุให้

เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

 (4)  จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  

เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 

 (5)  ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน  ไม่ปล่อย

ให้สัตว์อยู่นอกสถานที่ เลี้ยงสัตว์  โดยปราศจากการ

ควบคุม  กรณีเป็นสัตว์ดุรา้ยจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรอื 

กรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้ายเตือนให้

ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

 (6)  ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่ เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นก าหนด 

 (7)  ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือ

เหตุร าคาญต่อผู้อื่น 

        (8)  ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้า 

พนักงานสาธารณสุข  ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้ง

ข้อบังคับ  ระเบียบ  และค าสั่งขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน 

 ข้อ  9  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่

หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ  6  โดยไม่ปรากฏ

เจ้าของ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าว

เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน  เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่มี

ผู้ใดแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน  ให้สัตว์

นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน แต่ถ้า

การกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์

อื่นหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

จะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามควรแก่กรณีก่อน

ถึ งก าหนดดั งกล่ าวก็ ได้   เงินที่ ได้ จากการขายหรือ

ทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่า
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เลี้ยงดูสัตว์แล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนเก็บ

รักษาไว้แทนสัตว์ 

 ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์

ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน

ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสีย

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน  ตามจ านวนที่ได้จา่ยจริงด้วย 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบ

นั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่ นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่

เห็นสมควรได้ 

 ข้อ  10 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  เป็นผู้รักษาการข้อบัญญัตินีแ้ละให้มีอ านาจออก

ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม

ข้อบัญญั ติ นี้  บั นทึ กหลั กการและเหตุ ผลประกอบ 

ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนเรื่อง  

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561เพื่อให้

ก ารปฏิ บั ติ เป็ น ไป ตามค วาม ในม าต รา  7 1  แห่ ง

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

มาตรา 7 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 

58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 

2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  โดย

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ขอเสนอร่าง

ข้อบัญญัติ  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. 2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนายอ าเภอภูเขียว  เพี่อเห็นชอบ

และประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

ก ว า ง โจ น ต า ม ม า ต ร า  6 7  (2 ) (3 )  (7 )  แ ห่ ง

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
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ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่รักษาความ

สะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ ก าจัดมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และมีหน้าที่

คุ้ มครอง ดู แล  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลเพื่อบังคับใช้ตอ่ไป 
 

นายทศพร  แผ่นทอง 

รองประธานสภาฯ  - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัดท า ร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน เรื่อง การควบคุมการ 

เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561ให้ที่ประชุมทราบ

เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด

ต้องการจะ อภปิรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการจะอภิปราย

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน เรื่อง 

การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 
 

นายทศพร  แผ่นทอง 

รองประธานสภาฯ  - ถ้าที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการ

จะอภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร  ส่วนต าบล

กวางโจน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. 2561 ผมจะขอมติว่าจะรับหลักการแหง่ร่างนี้หรอืไม่ 

สมาชิกสภา ฯ ท่านใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เรื่องการควบคุมการ

เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 กรุณายกมือขึ้น 

สมาชิกสภา ฯ ท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เรื่อง การควบคุมการ

เลี้ยงสัตว์หรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 กรุณายกมอืขึน้  
 

ที่ประชุม     - มีสมาชิกสภา ฯ ยกมอืรับหลักการแห่งร่าง 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน เรื่องการ

ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 จาก

จ านวนสมาชิกสภาที่ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

33 คน 
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มตทิี่ประชุม  - รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  การควบคุมการเลีย้ง สัตว์หรือปล่อย

สัตว์ พ.ศ. 2561 เป็นเอกฉันท์ จากจ านวนสมาชิกสภาที่ 

เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 33 คน 

    อนุมัติ  32 เสียง 

    ไม่อนุมัติ   - เสียง 

    งดออกเสียง   ๑ เสียง 
 

- การพิจารณาในวาระที่สอง- 

นายทศพร  แผ่นทอง 

รองประธานสภาฯ  - ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง

ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร ญัตติเต็มสภา 

โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติ และให้ปรึกษา เรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปร

ญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ ไขเท่านั้น ซึ่ งร่าง 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561 

ประกอบด้วย 21 ข้อ และที่ประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางดจน เป็น กรรมการแปรญัตติเต็มสภา มี

ผูใ้ดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดหรอืไม่ ให้ยกมือเสนอในที่ 

ประชุมได้เลยนะครับ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอค า

แปรญัตติ  
 

นายทศพร  แผ่นทอง 

ประธานที่ประชุม  - ถ้าที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์ที่

จะเสนอค าแปรญัตติ ผมจะผา่นการพิจารณา ในวาระที่ 

สองนี้นะครับ  
 

-การพิจารณาในวาระที่สาม- 

นายทศพร  แผ่นทอง 

รองประธานสภาฯ  - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง สัตว์หรือ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 วาระที่สามตามระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ  การประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.

2554 หมวด 3 ว่าด้วยเรื่องญัตติ ขอ้ 52 ก าหนดว่า การ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ อภิปราย 

เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย 

ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี ้ให้ที่ประชุม 

สภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้น จึง

ขอสอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะ

เสนอใหม้ีการอภปิรายหรือไม ่ถ้ามี กรุณายกมอืขึน้ / 
 

ที่ประชุม      -ไม่มสีมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอให้มกีารอภิปราย 

เพิ่มเติมอกี 

นายทศพร  แผ่นทอง 

รองประธานสภาฯ   - ถ้าที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอให้มี

การอภิปราย ผมจะขอสอบถามมติที่ประชุม สมาชิกสภา ฯ 

ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย

สัตว์ พ.ศ. 2561 กรุณายกมือขึ้น สมาชิกสภา ฯ ท่านใด

ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. ...... กรุณายกมอืขึน้  
 

ที่ประชุม       - มีสมาชิกสภา ฯ ยกมอืเห็นชอบให้ตราเป็น 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 จาก

จ านวนสมาชิกสภาที่ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 33คน  
 

มตทิี่ประชุม      - มตทิี่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

    อนุมัติ  ๓2 เสียง 

    ไม่อนุมัติ   - เสียง 

    งดออกเสียง   ๑ เสียง 

นายทศพร  แผนทอง      

รองประธานสภาฯ  - เรื่องพิจารณาต่อไป เป็น เรื่องการขอโอนเงนิ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561 หมวด ค่า 

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ขอให้ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด 
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นางพูมใจ  ประทุมค า        

นายก อบต.  - เรื่องการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2561 หมวด ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง นัน้ ขอให้ท่าน 

ปลัด อบต.เป็นผู้ช้ีแจง ระเบียบ กฎหมายและรายละเอียด

ของการขอโอนงบประมาณในครั้งนี ้ค่ะ 
 

นางสาวริญญารัตน์  ศรรีุ่งเรือง    

ปลัด อบต.      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๑ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ 

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้ อ  ๒ ๙  ก า ร แก้ ไข เป ลี่ ย น แป ล งค า ชี้ แ จ ง

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ได้

อนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕61 ไปแล้วนั้น มี

ความจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 

๒๕61   ดั งนี้  รายละเอี ยดตามแบบบัญ ชี โอน เงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่อยู่ในมือท่าน

สมาชิกทุกท่าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

1. แผนงานงบกวาง งานงบกลาง  งบกลาง หมวด งบ 

กลาง ประเภท ส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณี

ฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุ สาธารณะภัยต่างๆของ อบต.

กวางโจน  งบประมาณอนุมัติ  2 ,330,651  บาท 

งบประมาณก่อนโอน 2,330,651 บาท จ านวนเงินที่ขอ

โอนลด 1,000,000 บาท คงเหลือ บาท 1,330,651 บาท 
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โอนเพิ่ม 

1. แผนงานเคหะและชุมขน งาน บริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ ด าเนินการ หมวด ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  งบประมาณอนุมัติ 

30,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 26,385 บาท 

จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม 200,000 บาท งบประมาณหลัง

โอน 226,385 บาท 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน 

ก่อสร้างโคตรงสร้างพื้นฐาน งบ ลงทุน หมวด ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ เพื่อเป็นค่าปรับปรุงถนน 

คสล. ร่องระบายน้ า ฯลฯ ของ อบต.กวางโจน งบประมาณ

อนุมัติ – บาท งบประมาณก่อนโอน – บาท  จ านวนเงินที่

โอน เพิ่ ม   8 00 ,000  บ าท  งบประมาณ หลั งโอน 

800,000 บาท  ซึ่งมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติสภา

องค์การบริหารส่ วนต าบลกวางโจน พิ จารณ าโอน

งบประมาณรายจ่ายเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและความ

เหมาะสมกับความจ าเป็นต่อไปค่ะ 

 

นายทศพร  แผ่นทอง       

ประธานสภา อบต.              - การขออนุ มั ติ สภาพิ จารณ าการโอนรอง

งบประมาณในครั้งนี ้มีการ ขออนุมัตสิภาพิจารณา 

 การโอนงบประมาณในครั้งนี ้มีสมาชิกท่านใดมี 

 ข้อซักถามหรือเสนอแนะอีกหรอืไม่ครับ   

นายศุภชัย  วันทาเขียว     

ส.อบต.หมู่ที่ 15     - เสนอความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับการโอน 

งบประมาณในครั้งเพราะจะได้แก้ไขความเดือดร้อนได้

รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม 
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นายทศพร  แผ่นทอง      

ประธานสภา อบต.              - การขออนุ มั ติ สภาพิ จารณ าการโอนรอง

งบประมาณในครั้งมีสมาชิกท่านใดมี ข้อซักถามหรือ 

เสนอแนะอีกหรือไม่ครับ…..ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน พิจารณาอนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 หรือไม่ 

ขอมต ิ
 

มตทิี่ประชุม  -ที่ ป ระ ชุม  มี ม ติ เป็ น เอกฉั นท์ อนุ มั ติ ให้ โอ น

งบประมาณ จากจ านวนสมาชิกสภาที่ เข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด  33  คน  

อนุมัต ิ  จ านวน  32   เสียง 

ไม่อนุมัต ิ จ านวน   –  เสียง 

งดออกเสียง  จ านวน    1   เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

นายทศพร  แผ่นทอง       

รองประธารสภา อบต.กวางโจน    -มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามอีกหรอืไม่ 
 

นายสมบัติ  หมูเ่มือง      

รองนายก อบต.  -ชี้แจงในเรื่องการปฏิบัติงานในเรื่องการจัดซื้อจัด

จ้างโครงการก่อสร้างนั้นโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสม จ านวน 30 โครงการ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไป

แล้ว จ านวน 14 โครงการ คงเหลืออีก 16 โครงการ 

โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2561 จ านวน 36 โครงการ ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้ง

แล้ว จ านวน 8 โครงการ คงเหลือ 18 โครงการ ซึ่งมีเหตุ

ของการล่าช้า เนื่องการระเบียบ พรบ.การจัดจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งจะให้ ท่านปลัด 

อบต.เป็นผู้ช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียดใหท้ราบ ครับ 
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ปลัด อบต.  - เรียนชี้แจงในเรื่องระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้าง  

อ้างถึง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ภายใต้ระเบียบนี้ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตาม พรบ. ฉบับนี้ ตั้งแต่

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน ได้รับหนังสือ ลับ ในเรื่อง การก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

การทักท้วง จากส านักงานตรวจเงินแผ่น ส านักตรวจสอบ

พิเศษภาค 4 แจ้งให้ก าชับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

ใช้แนวทางปฏิบัติในการออกแบบและการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมทางหลวงได้

จัดท าขึ้นโดยเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิด

แก่ทางราชการ ประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที กค (กวจ) 

0405.2/ว112 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจนิยาม

ความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  โดยสรุปว่า 

การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการ ซ่อมแซม 

จ าเป็นต้องมีแบบรุปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรอง

จากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจ าเป็นต้องมี 

การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการ

ด้วยส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ ง

ประเทศ ที่ไม่มีการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ เนื่อง อบต.ยังไม่มีกรอบอัตราก าลังต าแหน่งนี้ และ

งานก่อสร้างทุกโครงการต้องมีการรับรองทุกโครงการ 

อบต.ต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.

2561 ให้ถูกต้องตรงกัน รวมถึงงบประมาณที่ขออนุมัติ 
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จา่ยขาดเงินสะสมไว้ โครงการใดที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ

จัดจ้าง จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป จึง

ต้องชะลอการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนจนกว่าจะด าเนินการ

ตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จต่อไป จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบค่ะ 

นายโสภญิ  กัณหาเขียว 

ส.อบต.หมู่ที่ ๙      - เรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอย ขอให้จัดเก็บตาม 

ก าหนดการด้วย 
 

นายสมัย  พลธานี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๗  - เรื่องประเพณีบุญบั้งไฟแสน งานประจ าปีของ

ต าบลกวางโจน ตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายบุญปัน  มามีสุข 

ส.อบต. หมู่ที่ ๗      -เรื่องโครงการอบรมการเพาะพันธุ์ข้าว  
 

นายทศพร  แผ่นทอง      

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรอืมีเรื่อง

อื่นๆ ที ่ เสนอที่ประชุมอีกหรอืไม่ (ใหเ้วลา) ถ้าไม่มี..........

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้  ขอปิด

ประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  14.30 น.  

 

ริญญารัตน์   ศรรีุ่งเรอืง 

(นางสาวริญญารัตน์  ศรรีุ่งเรือง) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ผูจ้ด/บันทึกรายงการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

             (ลงช่ือ)..........นายเจรญิ  กองศรี….....…ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นายเจริญ  กองศรี)                                    
 

(ลงช่ือ)………….นายสมัย  พลธานี............…กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นายสมัย  พลธานี) 
 

          (ลงช่ือ)………นายสมพิศ  ผมเวียง….......……กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                                    (นายสมพิศ  ผมเวียง)            
                     

         (ลงช่ือ).........นายบุญยัง  โพธิ์พรหม..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          (นายบุญยัง  โพธิ์พรหม) 
 

        (ลงช่ือ)..........นางกานดา   บุญค าภา........เลขานุการตรวจรายงานการประชุม    

                             (นางกานดา   บุญค าภา)    

 

        ขอรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  ๒/2561 ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 2561 

      
 

                    (ลงช่ือ)      ธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์      ผูร้ับรองบันทึกการประชุม 

(นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

วันอังคาร  ที่ ๑5  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

  


